

เงินเพื่อฟิลิปปินส์ ชะลอตัว 6 เดือนติดต่อกัน



สำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกรกฎาคม 2566 ผ่อนคลายลงเป็นเดือนที่หกติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนการชะลอตัวของต้นทุนอาหารและสาธารณูปโภค โดยอัตราเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคม 2566 อยู่ที่ร้อยละ 4.7 นับเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นประจำปีต่ำที่สุด นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 แต่อัตราเงินเฟ้อดังกล่าวยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ตั้งไว้ในปีนี้ ที่ร้อยละ 2 - 4 สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ซึ่งไม่รวมรายการอาหารและเชื้อเพลิงพบว่าในเดือนกรกฎาคม 2566 ชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 6.7 ลดลงจากร้อยละ 7.4 ในเดือนมิถุนายน 2566

ทั้งนี้ ธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (Bangko Sentral ng Pilipinas: BSP) จะมีการประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยในการประชุม 2 ครั้งล่าสุดได้คงอัตราดอกเบี้ย หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 9 ครั้ง รวม 425 จุดพื้นฐาน ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักอยู่ที่ร้อยละ 6.25 โดยธนาคารกลางฟิลิปปินส์ระบุว่าพร้อมที่จะกระชับนโยบายการเงินเท่าที่จำเป็นเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคา แม้ว่าราคาจะชะลอตัวลงเป็นเดือนที่หกติดต่อกัน แต่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์กล่าวว่าความเสี่ยงด้านบวกจากการปรับขึ้นค่าจ้างและค่าโดยสารและปัญหาคอขวดในการจัดหาอาหารยังคงมีอยู่ ซึ่งธนาคารพร้อมที่จะปรับจุดยืนของนโยบายการเงินตามความจำเป็น เพื่อป้องกันแรงกดดันด้านราคาในวงกว้างขึ้น รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็น

- แนวโน้มสถานการณ์เงินเฟ้อสูงที่น่าเป็นห่วงในประเทศฟิลิปปินส์ผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2566 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงอยู่ที่ร้อยละ 4.7 ซึ่งมีปัจจัยหลักจากราคาอาหาร การขนส่งและสาธารณูปโภคขยายตัวในอัตราที่ช้าลง ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงถือเป็นสัญญาณที่ดี ทำให้ผู้บริโภค

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

ชาวฟิลิปปินส์กลับมามีความเชื่อมั่นที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เงินเฟ้อของฟิลิปปินส์ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง และยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในตลาดอาหารโลกและข้อจำกัดด้านอุปทานในประเทศของฟิลิปปินส์ ประกอบกับความกังวลต่อปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของฟิลิปปินส์หลายรายการ ทำให้สินค้าอาหารกำลังถูกคุกคามและรัฐบาลฟิลิปปินส์เองก็กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

11 สิงหาคม 2566

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ